



คณะเภสัชศาสตร์  
รับที่ 22 ก.ค. 2559  
วันที่ 15.20  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรภายใน 1255

ที่ ศธ 0530.27/ ๗ 716

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอแจ้งการรับรางวัลโครงการประกวด "MSU\_ Knowledge Management Awards 2016"

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์/ คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ คณบดีคณะเทคโนโลยี/  
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ/คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์/ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์/  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช/ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและ  
ประมวลผล/ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการประกวด "MSU\_ Knowledge Management Awards 2016" เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งบุคลากรในสังกัดท่านที่ได้รับรางวัล ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดโครงการ "MSU\_ Knowledge Management Awards 2016" ทั้งนี้ ใคร่ขอความกรุณาผู้ได้รับรางวัล โปรดนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดต่อรับรางวัลได้ที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และในส่วนกำหนดการพิธีมอบรางวัล ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

(✓) เพื่อโปรดทราบ

( ) เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นสมควรแจ้ง - อ.ดร. วิไลลักษณ์

- อ.ว.จ.จ. / งานปกครอง

ศ.น.า

22 ก.ค. 2559

//แจ้งมคอ.คณาฯ/พชช/กมช

5 นนพ รณ ไร่ทิพย์

22 กค 59

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการประกวดโครงการ “MSU\_ Knowledge Management Awards 2016”

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการประกวด “MSU\_ Knowledge Management Awards 2016” ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยกย่องชมเชยและให้กำลังใจแก่ผู้สามารถนำกระบวนการหรือเครื่องมือการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงการ “MSU\_ Knowledge Management Awards 2016” ได้พิจารณาผลการประกวดโครงการฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

ประเด็นความรู้ที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “นวัตกรรม Timeline ชีวิต และ Document ยิงชีพ สำหรับผู้ดูแลและนิสิตฝึกสอน สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนิวรรณ ตั้งภักดี และ อาจารย์ชนยุตภูษ ข้างเพชร คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางจิตวิทยาของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว” โดย อาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร” โดย อาจารย์สุไวยรินทร์ ศรีชัย อาจารย์สิรินภา สาสนาม อาจารย์วิลาวัณย์ ขาดา อาจารย์เฉลิมพร นามโยธา อาจารย์ภัทรพล โพนไพรสันต์ และอาจารย์สวรรณค์ ธิติสุทธิ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่

๑) “แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีหรือจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย อาจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณะศิลปกรรมศาสตร์

๒) “เสริมจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อนเพื่อพัฒนานิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนวนแก้ว สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ประเด็นความรู้ที่ ๒ ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการด้านยาและสุขภาพในร้านยา มหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์ ดร.รุจิลักษณ์ รัตตะธรมย์ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ “การจัดการความรู้การเพาะเลี้ยงกบจากฐานความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม”  
โดย อาจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล คณะเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย ได้แก่ “การพัฒนาสมรรถนะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและฉุกเฉินวิกฤตวิกฤต  
แก่ชุมชน” โดย อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร คณะแพทยศาสตร์

ประเด็นความรู้ที่ ๓ ด้านพันธกิจของหน่วยสนับสนุน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จการดำเนินงานตามกรอบ TQF”  
โดย กองทะเบียนและประมวลผล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ “การพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการ  
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของเครือข่าย CoP\_GRAD\_MSU” โดย เครือข่าย CoP\_GRAD\_MSU  
(๒๓ หน่วยงาน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ “คณะยอดฮิต Admission อันดับ ๑ ของประเทศ”  
โดย นางสาวอัญญภา ราร่องคำ และนางประภัสสร จรัสอรุณฉาย คณะการบัญชีและการจัดการ

รางวัลชมเชย ได้แก่

๑) “Delivery v.4 Online” โดย นางสาววาสิณี ปริจักษ์ นางสาวกุสุมา สีดาเหล่า  
และ นายอมรศิลป์ สระทองแนว คณะศึกษาศาสตร์

๒) “ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบละครสั้น  
GE CLINIC” โดย นายจักรพงษ์ กุดเสนา สำนักศึกษาทั่วไป

๓) “เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  
วิจัยและพัฒนาการศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.ทัศนศิริรินทร์ สว่างบุญ และนายชิตพล เชื้อไพบุลย์  
คณะศึกษาศาสตร์

สำหรับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับไปยังท่าน ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ทั้งนี้ ในส่วนกำหนดการพิธีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรภายใน 1255

ที่ ศธ 0530.27/ 715

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

เรียน อธิการบดี

ตามที่ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประกวด "MSU\_ Knowledge Management Awards 2016" ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานและตัดสินผลการประกวด เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดโครงการ "MSU\_ Knowledge Management Awards 2016" โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่ง

- ทราบ
- ตามเสนอ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- อื่นๆ.....

(รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณมโฆภาส)  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากุศลกร  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
15 ก.ค. 2559

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒๑๖-๑-๖๓